

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 5 ธันวาคม 2560

ปีที่: 17

ฉบับที่: 5872

Col.Inch: 102.79 Ad Value: 226,138

หน้า: 1(ซ้าย), 16

PRValue (x3): 678,414

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: วบลมชกชนและ ตาย2เจ็บ15 หมู่มใหญ่ซึ่งปีกอภัยอันตราย 'ชนส่ง'เล็ง9โรคห้ามขับขี่



■ ระเนระนาด ■ พลเมืองดีและเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หลังนายอัครเดช อุตรรัตน์ ขับรถปิกอัพแล้วเกิดโรคมชกกำเริบ พุ่งชนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สัญจรบนถนนพญาไท อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีผู้เสียชีวิตคาที่ 2 คน บาดเจ็บ 15 คน เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.

# วบลมชกชนและ ตาย2เจ็บ15

## หมู่มใหญ่ซึ่งปีกอภัยอันตราย 'ชนส่ง'เล็ง9โรคห้ามขับขี่

หมู่มใหญ่ขับกระบะย้อนศร ชน จยย. นับสิบคัน ตายคาที่ 2 เจ็บ 15 อ่างลมชกกำเริบ ตรวจแอลกอฮอล์ไม่พบ ล้างตรวจสารเสพติด ชนส่ง-แพทยสภาเร่งพิจารณาโรคที่เป็นอุปสรรคการขับขี่ **อ่านต่อหน้า 16**

### ลมชก

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 4 ธันวาคม ร.ต.ท.หญิง จวีญ์ข้าว อินว้าง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพญา จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์พุ่งชนรถจักรยานยนต์หลายคัน มีผู้ได้บาดเจ็บ 15 ราย เสียชีวิต 2 ราย เหตุเกิดบนถนนเส้นพญาไท บริเวณหน้าตึกคอมพญา หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญรินทร์

รหัสข่าว: C-171205014007 (5 ธ.ค. 60/07:03)

หน้า: 1/2



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 5 ธันวาคม 2560

ปีที่: 17

ฉบับที่: 5872

หน้า: 1(ซ้าย), 16

Col.Inch: 102.79

Ad Value: 226,138

PRValue (x3): 678,414

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: วุบลมชักชนและ ตาย2เจ็บ15 หมู่มใหญ่ซึ่งปีกอัยยอนศร 'ชนสง'เล็ง9โรคห้ามขับขี่

ธรรมสถานเมืองพญา เดินทางไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออู่ซู่ ดิแม็กซ์ สีดำ ทะเบียน ผค 43 ชลบุรี สภาพด้านหน้าทั้งซ้ายขวา ตลอดจนเส้นทางกว่า 200 เมตร พบชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์กระจัดกระจายเกลื่อนถนน และยังมีรถจักรยานยนต์ล้มระเนระนาด ส่วนผู้บาดเจ็บกระเด็นไปคนละทิศละทางกว่า 10 ราย โดยพบว่ายังมีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 2 เสียชีวิตอีก 2 ราย

นอกจากนั้นที่เกิดเหตุยังพบสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนตายในสภาพคอขาด เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระดมกำลังเข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วน

ส่วนคนขับรถกระบะ เจ้าหน้าที่ตำรวจรีบนำตัวออกจากที่เกิดเหตุเนื่องจากถูกประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์รุมทำร้ายร่างกายจนนอนแน่นิ่ง

จากการสอบสวน นายอัครเดช อุดมรัตน์ อายุ 44 ปี ชาวจังหวัดชลบุรี คนขับรถกระบะที่ยังอยู่ในอาการมีนงง ให้การว่าขับรถมาตามปกติ จากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย และมารู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าได้ขับรถชนรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านจนทั้งซ้ายขวา ทำให้รู้สึกตกใจจนทำอะไรไม่ถูก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวไปยังสภ.เมืองพญา เนื่องจากพบว่านายอัครเดชมีโรคประจำตัวคือโรคลมชัก

เบื้องต้นผู้บาดเจ็บทั้งหมดยังอยู่ในการดูแลของแพทย์โรงพยาบาลพญาเมโมเรียล 9 ราย โรงพยาบาลเมืองพญา 4 ราย และผู้บาดเจ็บสาหัสที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพญา 2 ราย รวมจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 15 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิต 2 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำศพส่งโรงพยาบาลบางละมุง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำนายอัครเดชไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ปรากฏว่า ไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามแม้ว่านายอัครเดช จะอ้างว่าป่วยด้วยโรคประจำตัวกำเริบ เจ้าหน้าที่ก็ยังคงดำเนินคดีตามกฎหมายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

ต่อมา พ.ต.อ.อภิสิทธิ์ กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพญา จ.ชลบุรี เดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 15 ราย ซึ่งเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมืองพญา โรงพยาบาลพญาเมโมเรียล และโรงพยาบาลกรุงเทพพญา ทั้งนี้

แพทย์ได้อนุญาตให้ผู้บาดเจ็บบางส่วนกลับบ้านได้แล้ว ยังคงมีอีก 4 รายที่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

พ.ต.อ.อภิสิทธิ์ กล่าวว่า จากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของนายอัครเดช ไม่พบระดับปริมาณแอลกอฮอล์แต่อย่างใด ขณะที่นายอัครเดชอ้างว่าป่วยเป็นโรคลมชัก โดยมีหลักฐานการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพพญา เจ้าหน้าที่จึงได้ทำหนังสือขอตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและแพทย์ผู้ทำการรักษาแล้ว นอกจากนี้ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปตรวจหาสารเสพติดซึ่งอยู่ระหว่างรอผลตรวจซึ่งผลการตรวจจะชี้ได้ว่านายอัครเดชเสพยาเสพติดขณะขับรถหรือไม่

พ.ต.อ.อภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มีผู้ได้รับอันตรายสาหัส และมีผู้ได้รับอันตรายแก่จิตใจ หลบหนีและขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัย อย่างไรก็ตามหากพบว่าผู้ต้องหาเสพยาเสพติดขณะขับรถด้วย จะแจ้งข้อหาเพิ่มต่อไป ขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้ประกันตัว ส่วนกรณีที่ว่าผู้ต้องหาป่วยเป็นโรคลมชักและมีใบขับขี่ได้อย่างไรนั้น ทราบว่าเพิ่งป่วยเป็นโรคนี้นี้ได้ประมาณ 5 ปี ขณะที่ใบขับขี่ได้มาก่อนหน้านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เคยระบุโรคและปัญหาสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการขับขี่และอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไว้ 9 โรค ดังนี้ 1.โรคที่เกี่ยวข้องกับสายตาต้อหิน ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม ทำให้ขับรถในเวลากลางวันแล้วมองไม่ชัด ส่วนคนเป็นต้อหินทำให้มึนสายตาแคมลง มองเห็นภาพส่วนรอบได้ไม่ดี และมองเห็นแสงไฟบอกทาง หรือไฟหน้ารถพร่าได้

2.โรคทางสมองที่ยังเป็นไม่มากมีอาการหลงลืม ขับรถหลงทางในบางครั้ง การตัดสินใจช้าและสมาธิไม่ดี

3.โรคหลอดเลือดสมองทำให้แขนขาไม่มีแรงขับรถ เหยียบคันเร่ง เหยียบเบรกหรือเปลี่ยนเกียร์ บางคนมีอาการเกร็งจนขากระตุกเวลาเหยียบคันเร่งหรือเบรก บางคนประสานงานแขนกับขาไม่ดี หรือสมองสั่งให้แขนขาทำงานไม่ได้ดีเหมือนเดิม ความไวของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ลดลง

4.โรคพาร์กินสัน มีอาการแข็งเกร็ง มือ

สั่น เท้าสั่น ทำอะไรช้าลง ทำให้ขับรถได้ไม่ดี

5.โรคลมชัก เมื่อมีอาการชักจะเกร็ง และกระตุกไม่รู้สึกรู้ตัว

6.โรคใจข้อ ข้อเสื่อม ข้ออักเสบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงานของข้อ เช่น ข้อเข่าเสื่อม ทำให้เหยียบเบรกได้ไม่เต็มที่ ข้อเท้าอักเสบปวดจากโรคเกาต์ ทำให้ขยับลำบาก โรคกระดูกคอเสื่อมทำให้ปวดคอ เอี้ยวคอดูการจราจรได้ลำบาก หรือมีอาการปวดหลังจากกระดูกหลังเสื่อม ทำให้นั่งขับรถได้ไม่นาน 7.โรคหัวใจ อาจมีอาการแน่นหน้าอก เมื่อขับรถนานๆ เครียดจากรถติด

8.โรคเบาหวาน ทำให้มีอาการหน้ามืด ใจสั่น สมาธิไม่ดี ตาพร่า ถ้ามีน้ำตาลในเลือดต่ำลง

9.การกินยาซึ่งบางคนกินยาหลายชนิด บางชนิดมีผลทำให้ง่วงซึม หรือง่วงนอน มีนงง สับสนได้เวลาขับรถ และทำให้การตัดสินใจ สมาธิ และความรวดเร็วในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ไม่ดีหลังกินยาแล้วควรพักผ่อนหรือวานให้คนข้างๆ ช่วยขับจะมีความปลอดภัยมากกว่า

อย่างไรก็ตามขณะนี้กรมการขนส่งทางบก และแพทย์สภาอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการขับรถโดยตรง ประกอบด้วย 1.โรคระบบประสาท เช่น โรคลมชัก โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทั้งมือ เท้า ความพิการ 2.โรคระบบการมองเห็น เช่น โรคตาบอดสี มองเห็นด้วยตาเพียงข้างเดียว 3.โรคระบบการได้ยิน 4.โรคหัวใจและโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น ประวัติการผ่าตัด เป็นต้น